



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันพุธที่ 29 เดือนกันยายน หน้า 12 มูลค่าข่าว 71,253.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ‘ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต’



เป็นระยะเวลากว่า 18 ปีแล้วที่ “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ที่ก่อตั้งตามเจตนารมณ์ของคุณไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” โดยมีแนวคิดหลักในการดำเนินงานว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้

โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด ดังนั้นทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยทางมูลนิธิไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้

โดยนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักเรียนทุนที่ดี ดังแนวคิด “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง และเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ รู้จักความแตกต่างแต่ละคนเรียนรู้การปรับตัว ยอมรับ เห็นคุณค่าของคนอื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนด้วยกัน และนักเรียนทุนกับมูลนิธิ

ปัจจุบันมูลนิธิมีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด 14 รุ่น จากหลากหลายสถาบันชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ และได้ออกไปต่อยอดให้สังคมแล้วในหลากหลายอาชีพ อาทิ แพทย์, วิศวกร, เภสัชกร, อาจารย์ ฯลฯ จำนวน 365 คน รวมมอบทุนไปแล้ว 747 ทุน โดยทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิมอบมาตลอด 18 ปี มีมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท



E: หัวข่าว.doc 9/29/2016 8:06:42 AM